
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์ 
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั งที่ 1/2567  

เมื่อวันอังคาร ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2567 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

ผู้มาประชุม 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
  -ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบรรพต  ก าไลแก้ว นายก อบต.ถ  ารงค์ บรรพต  ก าไลแก้ว 
6 นายบุญมี นิ่มนวล ที่ปรึกษานายก อบต.ถ  ารงค์ บุญมี นิ่มนวล 
3 นายสมพล ศิริวัฒนกุล ที่ปรึกษานายก อบต.ถ  ารงค์ สมพล ศิริวัฒนกุล 
4 นายประสงค์ อ ามฤต ที่ปรึกษานายก อบต.ถ  ารงค์ ประสงค์ อ ามฤต 
5 นายมานะ จรัสดี ที่ปรึกษานายก อบต.ถ  ารงค์ มานะ จรัสดี 
6 นายชนะกันต์ โถแก้ว ที่ปรึกษานายก อบต.ถ  ารงค์ ชนะกันต์ โถแก้ว 
7 นางสาวน  าอ้อย  สว่างยิ่ง ที่ปรึกษานายก อบต.ถ  ารงค์ น  าอ้อย  สว่างยิ่ง 
8 นายประยงค์  สลิชะ ก านันต าบลถ  ารงค์ ประยงค์  สลิชะ 
9 นายชัยชาญ วาสนา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่  1 บุญชู ม่วงทอง 

10 นายกฤษณะ เข็มกลัด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่  5 กฤษณะ เข็มกลัด 
11 นายบรรยง  เอี่ยมสิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่  6 บรรยง  เอ่ียมสิน 
12 นายปลูก จินดานุช ประธาน อสม. ปลูก จินดานุช 
13 นายศักดิ์ชัย กิ่งไม้กลาง ผอ.ร.ร.วัดถ  ารงค์ ศักดิ์ชัย กิ่งไม้กลาง 
14 นางอนงค์นาถ พุทธิกรณ์ ผอ.กองคลัง อนงค์นาถ พุทธิกรณ์ 
15 นางณัฎฐวดี  กายเพชร ผอ.กองการศึกษาฯ ณัฎฐวดี  กายเพชร 
16 นางเอื อจิตต์  ภู่เงิน หน.ส านักปลัด เอื อจิตต์  ภู่เงิน 
17 นางสาววาสนา  ป้องกัน ผอ.กองสวัสดิการสังคม วาสนา  ป้องกัน 
18 นายสมชาติ จันทร์งาม ผอ.กองช่าง สมชาติ จันทร์งาม 
19 นางสาวภัคจิรา ผุดผ่อง นักทรัพยากรบุคคล ภัคจิรา ผุดผ่อง 
20 นางสาววรรณา ทั่งทอง ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์ วรรณา ทั่งทอง 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภา อบต. บุญยืน ดีมาก 

2 ร้อยโทสายัญ กระทุ่มแก้ว รองประธานสภาฯ ร้อยโทสายัญ กระทุ่มแก้ว 

3 นายอ านวย เปี่ยมสิน สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 ต.ถ  ารงค์ อ านวย เปี่ยมสิน 

4 นายศราวิณ จับใจ สมาชิกสภาฯ หมู่ 4 ต.ถ  ารงค์ ศราวิณ จับใจ 

5 นายประสิทธ์ ดอกนางแย้ม สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 ต.ถ  ารงค์ ประสิทธิ์ ดอกนางแย้ม 

6 นายมุขพล สว่างยิ่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ 6 ต.ถ  ารงค์ มุขพล สว่างยิ่ง 

7 พ.จ.อ.วีระศักดิ์ มั่นการ เลขานุการสภา อบต.ถ  ารงค์ พ.จ.อ.วีระศักดิ์ มั่นการ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.45 น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และเชิญกล่าวเปิดการประชุม
สภาฯ ตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1  การเปิดประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2567 

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -ด้วย อบต.ถ  ารงค์ ได้แจ้งความประสงค์ต่อ นายอ าเภอบ้านลาด เพ่ือ
ขอเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2567  ระหว่างวันที่ 12 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 รวม
ระยะเวลา 15 วัน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
ในพื นที่ และเรื่องอ่ืนๆ ซึ่งนายอ าเภอได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์ ก าหนด
สมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2567 ระหว่างวันที่ 12 – 26 มีนาคม 2567  จึงได้มีการ
ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั งที่ 1 ประจ าปี 2567 ในวันนี  

ที่ประชุม - รับทราบ – 
   
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ครั งที่แล้ว 

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์  ได้พิจารณา
และตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ถ  ารงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2567 ตามเอกสารที่แจกให้  มีท่านใดที่ต้องการแก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อความ ขอเชิญเสนอได้เลยครับ  ถ้าไม่มีผม
ขอมติที่ประชุมสภาฯ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ด้วย ขอเชิญลงมติครับ 

มติที่ประชุม  ได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  อย่างเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ/พิจารณา 
 3.1 การเปลี่ยนแปลงงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนาพื นที่ชุมชนต าบลถ  ารงค์ และพื นที่
ต่อเนื่อง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ-ขอเชิญ นายก อบต.ได้ชี แจงให้ที่ประชุมทราบ 
 นายบรรพต ก าไลแก้ว นายก อบต. - ตามที่สภาฯ ได้ความเห็นชอบในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2566 – 2570 ครั งที่ 3/2566 ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2567 ในโครงการพัฒนาพื นที่ชุมชนต าบลถ  ารงค์ และพื นที่ต่อเนื่อง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ 120 ล้านบาทไปแล้วนั น  แต่เนื่องจากได้รับแจ้งจากกรมโยธาธิการว่าได้มี
การปรับวงเงินงบประมาณในการด าเนินโครงการเพียง 100 ล้านบาท แต่ไม่มีเอกสารหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ 
กระผมจึงขอถอนวาระนี ออกจากการพิจารณาไปก่อน หากมีความคืบหน้าจักได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป  
 มติที่ประชุม –รับทราบ เห็นชอบตามที่นายก อบต.เสนอ 
 3.2 การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ครั งที่ 1/2567 
 นายบุญยืน ดีมาก  ประธานสภาฯ - ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ชี แจง 
 นางสาวพรสินี มามาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน – ด้วยผู้บริหารมีความประสงค์ที่จะเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
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ท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั นตอน (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคม
ท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม......... ดังนั นจึงได้เสนอให้สภาฯได้พิจารณาให้ความเห็นชอบใน
การเพ่ิมเติมแผนฯ ครั งที่ 1/2567 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบให้ และมีโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนฯ ปี พ.ศ.2566-2570 เพ่ิมเติม ครั งที่ 1/2567 ดังนี  
 1)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงนิลถึงถนนคอนกรีตสายลงทุ่งม่วงงาม หมู่ที่ 2 
ต าบลถ  ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 253,000 บาท 

จีงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 นายบุญยืน ดีมาก  ประธานสภาฯ- ตามที่ เจ้าหน้าที่ ได้ชี แจงให้ที่ประชุมทราบ มีท่านใดต้องการ
สอบถามเพ่ิมเติม หรือมีข้อสงสัยที่จะสอบถาม หรือไม่ หากไม่มี กระผมขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบใน
รายละเอียดและความถูกต้องของแผนฯที่เพ่ิมเติม หากเห็นว่าถูกต้อง กระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนลงมติ
ขอให้ฝ่ายเลขานับจ านวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติให้ความเห็นชอบในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ครั งที่ 1/2567 และท่ีคาดว่าจะด าเนินการ ได้แก่ 
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงนิลถึงถนนคอนกรีตสายลงทุ่งม่วงงาม หมู่ที่ 2 
ต าบลถ  ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 253,000 บาท   
 -สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบให้เพ่ิมเติม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ครั งที่ 1/2567 และ
ด าเนินการโครงการที่กล่าวข้างต้น ขอให้ยกมือ (ยกมือ 6 คน)  
 -สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบ ขอให้ยกมือ (ไม่มีผู้ยกมือ) 
 มติที่ประชุม – เห็นชอบให้เพิ่มเติมแผนฯและด าเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านลุงนิลถึงถนนคอนกรีตสายลงทุ่งม่วงงาม หมู่ที่ 2 ต าบลถ  ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 
253,000 บาท  อย่างเป็นเอกฉันท์ 6 ต่อ 0 เสียง 
 3.3 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง เพื่อตั งจ่ายเป็นโครงการใหม่ 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี ได้ชี แจง 
 พันจ่าเอกวีระศักดิ์ ม่ันการ ปลัด อบต.ฯ –ด้วยส านักงานปลัดฯ มีความประสงค์ที่จะโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการที่ได้ตั งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2567 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ดังนั น จึงขอเสนอสภาฯเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
เพ่ือไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี   
 1) ค่าจัดซื อเก้าอี ส านักงาน ขนาด 61*66*94 ซม. จ านวน 1 ตัว ราคา 1,600 บาท (ราคา
ท้องตลาด -ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ) 
 โอนลด 
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 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ ประเภทค่าตอบแทน รายการ ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 200,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 172,400 บาท ขอโอนลด 1,600 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 170,800 บาท 
 โอนไปตั งจ่ายรายการใหม่เป็น  
 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์  
 1) ครุภัณฑ์ส านักงาน –ค่าจัดซื อเก้าอี ส านักงาน ขนาด 61*66*94 ซม. จ านวน 1 ตัว ราคา 1,600 บาท (ราคา
ท้องตลาด)  งบประมาณที่ตั งจ่ายไว้ – บาท ขอโอนไปตั งจ่ายใหม่  1,600 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 1,600 บาท 
 เนื่องจากงบประมาณไม่ได้ตั งจ่ายไว้ จึงขอโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงน าเรียนให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ตามที่ปลัดฯได้ชี แจง ท่านใดมีข้อสงสัย และต้องการสอบถาม
เพ่ิมเติม หรือไม่ หากไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุม ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจ านวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่า
ครบองค์ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติ  
 -ท่านใดท่ีเห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ ขอให้ยกมือ (ยกมือ 6 ท่าน )  
 -ท่านใดท่ีไม่เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ ขอให้ยกมือ (ไม่มีผู้ยกมือ)  
 มติที่ประชุม –เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื อเก้าอี ส านักงานได้  จ านวน 6 : 0 เสียง 
 2) โครงการปรับปรุงถมดินสถานที่ก่อสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งใหม่ หมู่ที่ 2 ต าบลถ  ารงค์ 
งบประมาณ 2,879,000 บาท  
 โอนลด 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ได้แก่ 
 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางเพียร -บ้านนางเอิบ) หมู่ 6 ต าบลถ  ารงค์ 
งบประมาณอนุมัติ 347,000บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 347,000 บาท ขอโอนลด 347,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน - บาท 
 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางเยาว์ – ล าห้วยอ่างหิน) หมู่ 4 ต าบลถ  ารงค์ 
งบประมาณอนุมัติ 347,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 347,000 บาท ขอโอนลด 347,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน - บาท  
 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนายสง่า อ่อนแสง – บ้านไสค้าน) หมู่ 2 
ต าบลถ  ารงค์ งบประมาณอนุมัติ 824,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 824,000 บาท ขอโอนลด 
824,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน - บาท 
 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบ้านนายเสนาะ – หน้าถ  าจันทร์) หมู่ 4 ต าบลถ  า
รงค์ งบประมาณ 314,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 314,000 บาท ขอโอนลด 314,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน - บาท 
 5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต พร้อมฝังท่อระบายน  า (สายบ้านนายแสง –  
ตอไม้แดง) หมู่ 5 ต าบลถ  ารงค์ งบประมาณ 461,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 461,000 บาท ขอ
โอนลด 461,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน - บาท 
 6. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนานกกระทุง (ถนนทางเข้าวัดถ  ารงค์ – บ้านนายบุญชู) หมู่ 3 ต าบล 
ถ  ารงค์ งบประมาณ 345,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 345,000 บาท ขอโอนลด 345,000 
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน - บาท 
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 7. โครงการปรับปรุงประตูเปิด – ปิดน  า บริเวณคลองส่งน  า/คลองระบายน  าในพื นที่ต าบลถ  ารงค์ 
งบประมาณอนุมัติ 346,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 346,000 บาทขอโอนลด จ านวน 
241,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 105,000 บาท 
 รวมโอนลด  2,879,000 บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 โอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
  -โครงการปรับปรุงถมดินสถานที่ก่อสร้าง ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหลังใหม่ หมู่ที่ 2 ต าบลถ  า
รงค์ โดยมีรายละเอียด ดังนี  ช่วงที่ 1 ปรับปรุงถมดินพื นที่รวม 7,000 ตร.ม. สูงไม่น้อยกว่า 1 ม. หรือปริมาณ
ดินถมไม่น้อยกว่า 7,000 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 ปรับปรุงถมดินพื นที่โดยรอบรวม 8,087 ตร.ม. สูงไม่น้อยกว่า 0.25 
ม. หรอืปริมาณดินถม 2,021.75 ลบ.ม. รวมปริมาณดินถม 9,021.75 ลบ.ม. งบประมาณ 2,879,000 บาท 
งบประมาณที่ตั งจ่ายไว้ – บาท ขอโอนไปตั งจ่ายใหม่  2 ,879 ,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 
2,879,000 บาท 
 เนื่องจากงบประมาณไม่ได้ตั งจ่ายไว้ จึงขอโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงน า เรียนให้ที่ประชุมได้
พิจารณา 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ตามที่ปลัดฯได้ชี แจง ท่านใดมีข้อสงสัย และต้องการสอบถาม
เพ่ิมเติม หรือไม่ หากไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุม ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจ านวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่า
ครบองค์ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติ  
 -ท่านใดท่ีเห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ ขอให้ยกมือ (ยกมือ 5 ท่าน )  
 -ท่านใดที่ไม่เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ ขอให้ยกมือ (ยกมือ 1 ท่าน ได้แก่ 
นายอ านวย เปี่ยมสิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ต าบลถ  ารงค์)  
 มติที่ประชุม –เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงถมดินสถานที่
ก่อสร้าง ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหลังใหม่ หมู่ที่ 2 ต าบลถ  ารงค์ จ านวน 5 : 1 เสียง 
 3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านลุงนิล – ถนนคอนกรีตสายลงทุ่งม่วงงาม) 
หมู่ 2 ต าบลถ  ารงค์ งบประมาณ 253,000 บาท 
 โอนลด  
 1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค   
    - โครงการปรับปรุงประตูเปิด – ปิดน  า บริเวณคลองส่งน  า/คลองระบายน  าในพื นที่ต าบลถ  ารงค์ 
งบประมาณอนุมัติ 346,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 105,000 บาท โอนลด 105,000 บาท  
คงเหลืองบประมาณหลังโอน   -    บาท 
 2) จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย  
 - โครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว งบประมาณอนุมัติ 
150,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 150,000 บาท ขอโอนลด 148,000 บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 2,000 บาท 
 รวมโอนลด 253,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
 โอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
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 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านลุงนิล – ถนนคอนกรีตสายลงทุ่งม่วงงาม) หมู่ 2 
ต าบลถ  ารงค์ กว้าง 4 ม. ยาว 102 ม. หนา 0.15 ม.งบประมาณที่ตั งจ่ายไว้ – บาท ขอโอนไปตั งจ่ายใหม่  
253,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 253,000 บาท 
 เนื่องจากงบประมาณไม่ได้ตั งจ่ายไว้ จึงขอโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงน าเรียนให้ที่ประชุมได้
พิจารณา 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ตามที่ปลัดฯได้ชี แจง ท่านใดมีข้อสงสัย และต้องการสอบถาม
เพ่ิมเติม หรือไม่ หากไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุม ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจ านวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่า
ครบองค์ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติ  
 -ท่านใดท่ีเห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ ขอให้ยกมือ (ยกมือ 6 ท่าน )  
 -ท่านใดท่ีไม่เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ ขอให้ยกมือ (ไม่มีผู้ยกมือ)  
 มติที่ประชุม –เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายบ้านลุงนิล – ถนนคอนกรีตสายลงทุ่งม่วงงาม) หมู่ 2 ต าบลถ  ารงค์ จ านวน 6 : 0 เสียง 
 3.4 การก่อสร้างท่ีว่าการอ าเภอบ้านลาดแห่งใหม่ บริเวณหมู่ท่ี 3 ต.ถ  ารงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี  
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ- ขอเชิญปลัด อบต.แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 พันจ่าเอกวีระศักดิ์ ม่ันการ ปลัด อบต. -  ตามเอกสารที่แจกให้คือ ส าเนารายงานการประชุม หัวหน้า
ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอ าเภอ 
ประธานชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และก านันทุกต าบล และคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการอ าเภอ
บ้านลาด (กบอ.) ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ครั งที่ 2/2567 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. 
ณ อบต.หนองกะปุ วาระที่ 4 เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 4.11 เรื่องการด าเนินการสร้างที่ว่าการอ าเภอบ้าน
ลาดหลังใหม่ ซึ่งประธานที่ประชุมแจ้งว่า กรมการปกครองแจ้งว่า  คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (งบลงทุน)  ก่อสร้างอาคารทีว่าการอ าเภอบ้านลาดแห่งใหม่ จ านวน  29,087,000 บาท โดยแจ้ง
ให้อ าเภอบ้านลาดเตรียมความพร้อมแผนการจัดซื อจัดจ้าง ตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่ง
สถานที่ก่อสร้างที่ว่าการอ าเภอบ้านลาดหลังใหม่ ได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดถ  ารงค์ อุทิศที่ดินมรดก 
บริเวณหมู่ 3 ต.ถ  ารงค์ อ.บ้านลาด เนื อที่ประมาณ 14 ไร่ ให้เป็นที่ก่อสร้าง ซึ่งที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ 
เห็นชอบให้ด าเนินการก่อสร้างที่ว่าการอ าเภอบ้านลาด บริเวณหมู่ที่ 3 ต.ถ  ารงค์ ได้โดยไม่มีผู้ คัดค้าน ดังนั นจึง
เสนอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก่อสร้างที่ว่าการอ าเภอบ้านลาดหลังใหม่ บริเวณหมู่ 
3 ต.ถ  ารงค์ เนื อที่ 14 ไร่ จึงน าเรียนให้ที่ประชุมพิจารณา 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ตามที่ปลัดฯได้ชี แจง ท่านใดมีข้อสงสัย และต้องการสอบถาม
เพ่ิมเติม หรือไม่ หากไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุม ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจ านวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่า
ครบองค์ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติ  
 -ท่านใดที่เห็นชอบให้ก่อสร้างที่ว่าการอ าเภอบ้านลาดหลังใหม่ บริเวณหมู่ 3 ต.ถ  ารงค์  ขอให้ยกมือ (ยก
มือ 6 ท่าน )  
 -ท่านใดที่ไม่เห็นชอบให้ก่อสร้างที่ว่าการอ าเภอบ้านลาดหลังใหม่ บริเวณหมู่ 3 ต.ถ  ารงค์  ขอให้ยกมือ 
(ไม่มีผู้ยกมือ)  
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 มติที่ประชุม –เห็นชอบให้ก่อสร้างที่ว่าการอ าเภอบ้านลาดหลังใหม่ บริเวณหมู่ 3 ต าบลถ  ารงค์ จ านวน 
6 : 0 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -ท่านใดมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญ 
 นายบรรพต ก าไลแก้ว นายก อบต.- ขอแจ้งการได้รับงบประมาณจัดสรรจากส่วนกลาง ในร่าง พ.ร.บ.
2567 ของรัฐบาลที่จะด าเนินการในปี 2567 ให้ทราบดังนี  
 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน  าบาดาลระยะไกลเพ่ือแก้ปัญหาในพื นที่ขาดแคลนน  าหรือน  าเค็ม
รูปแบบที่ 1 บ้านม่วงงามเหนือ หมู่ที่ 2 ต าบลถ  ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 
12,343,600 บาท 
 2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันห้วยอ่างหิน หมู่ที่ 2 บ้านม่วงงาม ถึงหมู่ที่ 1 บ้าน
ท่ามะเฟือง ต าบลถ  ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,270 เมตร หนา
ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 5,080 ตารางเมตร โดยมีชั นรองพื นทางลงลูกรังบดอัดแน่น 
0.15 เมตร งบประมาณ 2,928,000 บาท (บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการ
จัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.8/ว1028 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2567) 

ที่ประชุม- รับทราบ 
นายปลูก จินดานุช ประธาน อสม. – สอบถามความคืบหน้ากรณีการก่อสร้างถนน เพ่ือเปิดทาง

สาธารณะหมู่ที่ 5 บ้านดอนตะโก ถึงสนามวัวเกวียน 
นายบรรพต ก าไลแก้ว นายก อบต.– รับที่จะด าเนินสอบถามและติดตามจากกองช่าง และจะแจ้งให้

ทราบในโอกาสต่อไป 
นายประยงค์ สะลิชะ ก านันต าบลถ  ารงค์ – แจ้งขอความร่วมมือผู้น าทุกคน ทุกฝ่าย ช่วยประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนได้รับทราบและสมทบทุนเพ่ือทอดผ้าป่าสามัคคี จัดหาเงินเพ่ือถมดินก่อสร้างที่ว่าการอ าเภอบ้านลาด 
แห่งใหม่ ณ หมู่ที่ 3 ต าบลถ  ารงค์ ในวันที่ 8 เมษายน 2567 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

ที่ประชุม – รับทราบ                             
นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -สอบถามว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีก

หรือไม่  หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีก   ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันในวันนี  
ผมขอปิดการประชุมแต่เพียงเท่านี    ขอบคุณครับ 
  

เลิกประชุมเวลา   12.00   น. 
  
 
 

       พันจ่าเอก              ผู้จดบันทึก           (ลงชื่อ)                       ผู้ตรวจบันทึก 
                     (วีระศักดิ์   มั่นการ)                           (นายบุญยืน ดีมาก)   
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ า้รงค์                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ า้รงค์     
 
 
 


